

ด่วนที่สุด
ที่ กจ ๐๐๑๗.๒/๑ ๑๕๗๙๑



ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
เรียน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๑๐๙ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้ตรวจสอบรายการเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-Budgeting ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๒ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๓,๑๗๒,๖๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๑๐๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. การเร่งรัดการจัดหาพัสดุ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้กำหนดวงงานก่อสร้างให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างเนื้องานและเนื้อเงินไม่ควรกำหนดในลักษณะที่เนื้องานและเนื้อเงินมีปริมาณมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างได้ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

๓. กรณีที่มีการกำหนดวงงานและวงเงินแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้างว่างานที่ส่งมอบนั้นเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น ให้มีการกำหนดเอกสารประกวดราคาให้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้โดยไม่ต้องเรียงงวดพร้อมทั้งระบุไว้ในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

๔. เมื่อได้ดำเนินการจัดหาและได้ผู้รับจ้างแล้ว กรณีผลการจัดหานั้นนอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่มีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป และวิธีพิเศษ ที่มีวงเงินเกิน ๒๕ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ให้รายงานผลการพิจารณาให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างใน ๗ วันทำการ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ให้เตรียมจัดทำ (ร่าง) สัญญาไว้ให้พร้อมลงนามสัญญาเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณต่อไป

๕. การบริหารสัญญา ให้มีการกำกับให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ให้มีการแจ้งและศึกษารายละเอียดสัญญา เอกสารประกอบสัญญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น

๕.๒ กำหนดให้มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ทั้งก่อนระหว่างและกรณีที่มีปัญหาการดำเนินงานในทุกกรณี พร้อมทั้งจัดทำรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบและพิจารณาทุกครั้ง

/๕.๓ ให้ตรวจสอบ...

๕.๓ ให้ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา ตั้งแต่เริ่มสัญญา ระหว่างสัญญา การส่งมอบงาน ตลอดจนการตรวจรับมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่างานในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕.๔ หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้า ให้แจ้งผู้รับจ้างชี้แจงถึงสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา โดยทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างทราบทุกระยะ

๕.๕ ให้มีการเฝ้าสอดส่อง ดูแลการทำงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา เพื่อป้องกันความผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา พร้อมทั้งให้มีการรายงานให้ทราบทุกครั้ง

๖. ในกรณีที่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป และรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วให้สำเนาให้จังหวัด จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรomy จิตรวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รับแล้ว
วันที่
6/9/60

ดร.สมศักดิ์
กัญญา
6/09/60

ดร.วิมลวรรณ จันทร์ทิพย์

6/9/60

กรม
6/9/60

รับแล้ว

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐๓๔-๕๑๕๒๐๘, ๐๓๔-๕๑๒๓๙๙
Email: plankanburi@gmail.com



คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ๒๑๐๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้ตรวจสอบรายการเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-Budgeting ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๒ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๓,๑๗๒,๖๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดจึงมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหน่วยงานดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการอนุญาต การอนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธี ทุกขั้นตอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญา การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง การออกหนังสือรับรองผลงานภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกโครงการหรือกิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ เมื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรณชัย จิตรวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี